

# แฟรนไชส์เค้กหอมมนต์เบเกอรี่จัดโปรพิเศษ 2,990

## หนูนตัวแทนรายย่อยทั่วประเทศ



แฟรนไชส์เค้กหอมมนต์เบเกอรี่บุกตลาดไตรมาส 4 จัดโปรพิเศษ 2,990 หนูนตัวแทนรายย่อยทั่วประเทศ

แฟรนไชส์เค้กหอมมนต์เบเกอรี่ไตรมาสสุดท้าย ส่งโปรโมชันลดค่าแฟรนไชส์เหลือเพียง 2,990 บาท  
ย้ำต้องการสร้างอาชีพและเพิ่มยอดตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ดอกเบี้ยค่อนเซ็ปต์ขายง่าย กำไรดี เก็บได้นาน และมี  
สินค้าให้เลือกกว่า 100 ชนิด ชูจุดเด่นอุปกรณ์การทำธุรกิจแบบครบเซ็ท พร้อมทีมการตลาดลงพื้นที่แนะนำการขาย  
ในเบื้องต้น

นางสาวประภาภรณ์ ไชยมาตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท หอมมนต์เบเกอรี่ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์เค้กหอม  
มนต์เบเกอรี่ กล่าวว่า ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้บริษัทได้จัดโปรโมชันเปิดรับตัวแทนจำหน่ายรายย่อย และผู้ที่ต้องการ  
มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการจัดโปรโมชันลดราคาค่าแฟรนไชส์ถึง 50% จากปกติที่ต้องใช้เงินลงทุน 5,990  
บาท แต่ในช่วงโปรโมชันลดเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้น

สำหรับการจัดโปรโมชันพิเศษในครั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ลดจำนวนสินค้าและอุปกรณ์ในการขายแต่อย่างใด โดยตัวแทน  
จำหน่ายรายย่อยจะได้รับชุดประกอบการทำธุรกิจแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์เบเกอรี่ แบบครบเซ็ท ได้แก่ 1.เค้กจำนวน  
150 ชิ้น 2.ป้ายร้านหอมมนต์เบเกอรี่ 3.กล่องโฟมเก็บความเย็นคุณภาพสูง (เก็บเค้กได้ 20 วง) 4.หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 5.  
ถุง 1 แพ็ค 6.ช้อน 1 แพ็ค 7.กล่องสามเหลี่ยมบรรจุเค้กพร้อมขาย และ 8.ที่ตัดเค้ก นอกจากนี้เค้กหอมมนต์เบเกอรี่  
ยังสามารถจัดเก็บโดยแช่ตู้เย็นธรรมดาได้นานนานถึง 7 วัน และหากเป็นตู้แช่แข็งจะเก็บได้นานถึง 30 วัน

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์เบเกอรี่ จึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำธุรกิจ เพราะนอกจาก  
การจัดโปรโมชันดังกล่าวที่มาร่วมกับอุปกรณ์การทำธุรกิจแบบครบเซ็ทแล้ว บริษัทยังมีทีมทำการตลาดในพื้นที่เพื่อ  
สอนวิธีการขายและวิธีการดูแลสินค้าอย่างถูกวิธี ที่สำคัญคือทำให้ความรู้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่เป็นมิตรกับผู้  
บริโภค เพราะเค้กหอมมนต์เบเกอรี่ใช้วัตถุดิบน้ำตาลน้อยและปราศจากไขมันทรานส์ 0%

นางสาวประภาภรณ์กล่าวว่า คอนเซ็ปต์การลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์เค้กหอมมนต์เบเกอรี่มี 4 ข้อที่เราดอกย้ำอยู่เสมอ  
คือการขายง่าย กำไรดี เก็บได้นาน และมีความหลากหลายของตัวสินค้าที่มีให้เลือกถึง 100 รายการ จึงเป็นทาง  
เลือกที่ดีสำหรับตัวแทนจำหน่ายรายย่อยและผู้บริโภคมีทางเลือกเพราะสินค้าไม่จำเจ ลูกค้าสามารถเลือกบริโภคได้  
ตามความต้องการ ที่สำคัญทีมงานเราจะมีการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีเค้กหน้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเป็น เป็นตัวแทนจำหน่ายหอมมนต์เบเกอรี่ สอบถามได้ที่เฟสบุ๊คเพจ“หอมมนต์เบเกอรี่”[m.me/hommonbakery](https://m.me/hommonbakery)หรือไลน์แอด(line@) [@hommonbakery](https://line.me/tv/@hommonbakery)โทร093-120-1022 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่[www.facebook.com/hommonbakery](https://www.facebook.com/hommonbakery)

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท พีอาร์บูม จำกัด คุณมนัสวิน 081-438-7353, คุณปัญญา 087-055-2756, คุณอุบลรัตน์ 062-495-1489